

# มิชชั่นสาร



Use กับ ปณ. ประเด็นที่ ๑๑

ปีที่ 40 ฉบับที่ 30 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

## ม.ราชภัฏนครจัดเสวนาหาแนวทางร่วมเพื่อเปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีน

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เตรียมจัดเสวนาการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนจีน ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น

ผศ.จตุพร อัครโสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้มีการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสมนำมาผสมผสานกับการแพทย์แผนตะวันตก เพื่อให้ระบบการบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศาสตร์การแพทย์แผนจีนจัดเป็นการแพทย์ทางเลือกศาสตร์หนึ่งที่ดีถือว่าเป็นการแพทย์ที่มีประสิทธิผลและประหยัดสำหรับผู้มารับบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนจีน ร่วมพัฒนาเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 ในการนี้ได้เตรียมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในกรุงเทพมหานครและในนครศรีธรรมราชมาปรึกษาหารือตามโครงการ “เสวนาการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีน” ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม วิทยากรที่มาร่วมเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข (นายภัทร แจ้งศิริเจริญ) ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (นายธรา ชินะกาญจน์) นายชัยณรงค์ สวัสดิ์ดีตยวงศ์ นายสุวัฒน์ ลิ้มชาญกุล นางณฐมณ ปันถาวร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานเครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจพัฒนาโจทย์วิจัยเสนอ บวช. ปีงบประมาณ 2555 ร่วมพัฒนาโจทย์ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ อาคารบริหาร ห้องโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (081-9784395) ภายในวันนี้

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์



## การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ

ชนิดา รอดหยุด

จากการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสถานการณ์จำลอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการจัดการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมูลนิธิฟูลไบร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศ Prof. William R. Pendergast (California Polytechnic State University, USA)

โดยการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ” ทำให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังได้รับความรู้และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ โอกาสนี้ผู้เขียนขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป

“การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ” (Academic Publishing) อาจมีการตั้งคำถามเมื่อเห็นหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้ ว่าทำไมต้องมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งท่านวิทยากรได้ให้ความกระจ่างแก่เราถึงความจำเป็นในการเผยแพร่บทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งความสำคัญในระดับมหาวิทยาลัย และความสำคัญต่อตัวอาจารย์ผู้สอนเอง โดยในระดับมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาและขยายองค์ความรู้ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการตอบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ส่วนความจำเป็นในฐานะอาจารย์ผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภาระงานสอน ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก อาจารย์ยังจำเป็นต้องให้บริการวิชาการ และภาระงานอีกประการที่สำคัญ และจะละเอียดเสียมิได้ คือการทำวิจัยพร้อมกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั่นเอง

สำหรับเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ให้ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาตินั้น Prof. William ได้เสนอแนะช่องทางในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้ เริ่มต้นด้วยการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ Peer – reviewed journal (RPJ) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ดีและง่ายต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตำรา โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา หนังสือเพื่อการค้า กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป และบทสรุปจากการประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามอาจารย์อาจยังมีความกังวลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงในแต่ละศาสตร์ ท่านวิทยากรก็ได้ให้ความมั่นใจกับเราในประเด็นดังกล่าว เพราะผลงานวิชาการนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายโดยธรรมชาติของศาสตร์อยู่แล้ว สำหรับผลงานทางวิชาการที่จะมีวารสารทางวิชาการรองรับอย่างแน่นอน คือ งานวิจัยในเชิงการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม งานวิจัยเชิงบูรณาการ กล่าวคือการบูรณาการศาสตร์ หรือการรวมศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์ งานวิจัยเชิงประยุกต์และนำไปใช้ปฏิบัติจริง และการวิจัยชั้นเรียน ซึ่งอาจารย์ควรพัฒนารูปแบบงานวิจัยให้มีความหลากหลาย

นอกจากนี้ Prof. William ยังได้แนะนำแนวทางการเลือกวารสารสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไว้อย่างน่าสนใจ โดยให้เหตุผลว่าการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการนั้น เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสำหรับอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพราะวารสารมีอยู่นับหมื่นนับแสนฉบับ การพิจารณาเลือกตีพิมพ์วารสารจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีเทคนิคที่จะทำให้อาจารย์ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความทางวิชาการ



การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ (ต่อจากหน้า 2)

โดยการพิจารณานโยบายของวารสารนั้น ๆ ว่ามีเป้าหมาย และขอบเขตอย่างไร หลังจากนั้นก็พิจารณาระเบียบวิธีวิจัยว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วหรือไม่ เทคนิคประการต่อมาก็คือการหาข้อมูลเกี่ยวกับ บรรณาธิการของวารสารฉบับนั้น การ e-mail เพื่อขอคำแนะนำจากบรรณาธิการ สามารถทำได้เช่นกัน ต่อจากนั้นก็ พิจารณาระยะเวลาในการตีพิมพ์ เป็นวารสารรายปี รายสามเดือน รายเดือน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการศึกษาตีพิมพ์ บทความของเราทั้งสิ้น กล่าวคือ อาจารย์อาจมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีความดีในการเผยแพร่บ่อยครั้ง มากกว่าวารสารที่มีความดีในการตีพิมพ์เผยแพร่น้อย ขณะเดียวกันคุณภาพของวารสารก็อาจจะดีตรงข้ามกับความดีในการตีพิมพ์เผยแพร่ เพราะวารสารที่มีวารการเผยแพร่ที่นั่น อาจต้องใช้บทความทางวิชาการจำนวนมากกว่า วารสารที่มีวารการตีพิมพ์เผยแพร่นานกว่านั่นเอง ประเด็นดังกล่าวอาจเชื่อมโยงไปถึงอัตราการตอบรับของวารสารแต่ละ ฉบับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อมาว่า วารสารฉบับนั้น ๆ มีสัดส่วนการขอลงตีพิมพ์กับการตอบรับเป็นอย่างไร นอกจากนี้ท่านวิทยากรยังเน้นให้เราพิจารณาถึงโครงสร้างการเขียน ซึ่งวารสารแต่ละฉบับก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน ออกไป โดยเฉพาะลักษณะการเขียนอ้างอิง ประกอบกับพิจารณาถึงดัชนีชี้วัดการตีพิมพ์ของบทความ รวมถึงสัดส่วนของ วารสารที่ได้รับการอ้างอิงกับวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์

แม้ว่าลักษณะการเขียนบทความจะขึ้นอยู่กับประเภทบทความที่เราจะเขียน แต่ Prof. William ก็ได้บอกถึงรูปแบบ ของบทความที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไป และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเริ่มพิจารณาจากรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของวารสาร เช่น บางฉบับต้องการความยาว 10 หน้า บางฉบับไม่ให้เกิน 20 หน้า และรูปแบบการอ้างอิง ซึ่งได้ กล่าวไปแล้ว เป็นต้น และองค์ประกอบของบทความ ได้แก่ 1 บทคัดย่อ 2 คำสำคัญ ซึ่ง Prof. William แนะนำเทคนิคว่า ให้เลือกเขียนคำสำคัญหลาย ๆ คำ เพราะผู้อ่านจะมีโอกาสในการค้นหาบทความของเราได้ง่ายขึ้น 3 บทนำ และปัญหาที่ วิจัย คือการให้เหตุผลว่าบทความนี้มีความสำคัญอย่างไร ในส่วนนี้ยิ่งเขียนได้ดึงดูดเท่าไร โอกาสที่จะได้รับการตอบรับ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้นเท่านั้น 4 การทบทวนวรรณกรรม เป็นส่วนที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าก่อนทำงานวิจัยเราได้มี การศึกษาหรือมีการอ่านเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยมากน้อยแค่ไหน 5 การตั้งสมมติฐาน (ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม) 6 ระเบียบ วิธีวิจัย 7 ผลการวิจัย 8 อภิปรายผล 9 ข้อจำกัดในการทำวิจัย และข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในอนาคต 10 บทสรุป และ 11 การอ้างอิง

ในตอนท้ายของการบรรยายท่านวิทยากรชาวต่างประเทศยังฝากถึงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ Prof. William กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องยอมรับและ ให้ความสำคัญในการทำวิจัยของอาจารย์ โดยให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของเวลา นั่นคือควรกำหนดภาระงานสอนของ อาจารย์ให้มีเวลาที่เหมาะสม เชื้อต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และในเรื่องของทรัพยากร หัวข้อวิจัยจำนวนมากมี ความจำเป็นต้องเข้าถึงฐานข้อมูล ต้องมีการสัมภาษณ์ ซึ่งล้วนต้องอาศัยเงินทุนทั้งสิ้น นอกจากนี้อาจารย์ก็ควรหา ช่องทางในการนำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการต่าง ๆ โดยอาจหาผู้ร่วมวิจัย เพื่อบูรณาการศาสตร์ ส่วนความ กังวลเกี่ยวกับการทำวิจัยในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนว่าจะไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากลได้นั้น สามารถ แก้ปัญหาได้โดยการขยายขอบเขตงานวิจัยให้มีความเป็นสากลมากขึ้น อาศัยการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีที่ได้รับการ ยอมรับในระดับนานาชาติ และหากไม่มีความชำนาญในภาษาอังกฤษ ก็ควรหาผู้แปลภาษา หรือผู้ร่วมวิจัยที่มีความ เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมาช่วย





บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน  
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชณา นนทโชติ  
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิศัคะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิณพิทยประจำวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ ป้ายวันนี้จะมีประชุม กบ. เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี จิงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ครองแชมป์ฟุตบอลมาสองสมัย ในการแข่งขันกีฬาเฟรชชีเกมส์ คราวนี้คณะครุศาสตร์จะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ ต้องติดตามชมในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม นี้ จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ใครจะได้เป็นแชมป์เสาร์นี้รู้กัน นอกจากนี้มีการแข่งขันประชันเชียร์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มีเวลาอย่าลืมมาร่วมชม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็น

ขอกำลังใจชาวราชภัฏร่วมส่งแรงเชียร์สู่นักศึกษาหลักสูตรดนตรีที่กำลังจะเดินทางไปร่วมการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง ในวันที่ 11 กรกฎาคม นี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขณะนี้กำลังซ้อมกันอย่างขะมักเขม้นทุกวัน ตั้งแต่ 1 ทุ่ม - 4 ทุ่ม โดยมี ผศ.วิรัตน์ เลียงสมบูรณ์ และอาจารย์ทยา เตชะเสน ทุ่มแรงกายแรงใจฝึกซ้อมให้นักศึกษาจำนวน 60 คน อย่างเต็มกำลัง

ปิดท้ายข่าวพิณพิทยในพื้นที่เล็กน้อยนึกกับการแสดงความยินดีกับ คุณพ่อสำเนียง-คุณแม่วรรณี นนทโชติ ได้เป็นปลื้มกันอีกแล้ว เมื่อ "น้องทราย" หรือ นววรรณ นนทโชติ ลูกสาวคนเก่ง (นักร้องสังกัดค่ายอาร์สยาม) ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จากเพลง "ผู้หญิงดังดอกไม้" งานนิทรรศการศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ ได้ดำเนินการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) พิธีกรรมมอบรางวัลแก่บุคคลในวงการเพลง ที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มหาชัยสารขอแสดงความยินดีกับครอบครัว นนทโชติ มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ (ต่อจากหน้า 3)

ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงที่ผู้เขียนได้นั่งฟังการบรรยายในหัวข้อ "การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ" ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการนั้น นอกจากจะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลงานวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว ยังทำให้มองเห็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานวิจัยให้ได้รับการตอบรับจากวารสารสากลอีกด้วย และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับในรูปแบบของบทความนี้ จะทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์มากขึ้น และโอกาสที่ผู้เขียนขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการแสดงความขอบคุณ Prof. William R. Pendergast ที่สละเวลามารายายให้ความรู้ และชี้แนะช่องทางอันมีคุณูปการต่อวงการวิชาการในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร. ลดาวัลย์ แก้วสีนวล ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย